



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

THÔNG TIN KÌ NÀY:

- Báo cáo của thầy Hiệu Trưởng
- Đồ án khoa học xã hội
- Ngày Của Mẹ
- Các hoạt động trong lớp học

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục Quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý phụ Huynh,

Lại một tháng trôi qua với nhiều hoạt động bổ ích vui nhộn bên cạnh những giờ học căng thẳng. Nhà trường rất vui khi các em học sinh chủ động hơn trong học tập, làm bài tập về nhà, chú ý hơn trong tiết học cũng như tìm thấy niềm vui trong học tập.

Cảm ơn tất cả Quý phụ huynh đã cùng tham dự buổi họp Phụ Huynh Học Sinh vừa qua và để biết thêm thông tin cụ thể phụ huynh có thể thảo luận cùng giáo viên chủ nhiệm.

Dưới đây là lịch thi học kì II:

Lịch thi học kì 2 năm 2015- 2016

Tiếng Anh 1 – Kỹ năng nói	30/05 – 01/06
Tiếng Anh 2 – Đọc hiểu / Trả lời câu hỏi	31/05/2016
Tiếng Anh 3 – Kỹ năng nghe	01/06/2016
Tiếng Anh 4 – Kỹ năng viết	02/06/2016
Toán 1	03/06/2016
Toán 2	03/06/2016
Khoa Học	06/06/2016

Hy vọng các em sẽ đạt được thành tích cao nhất trong kì thi sắp tới.

Trân trọng

Dudley Schroeder
Hiệu Trưởng

Bên trái: Phụ huynh nhận những món quà và thiệp chúc mừng đặc biệt trong Ngày Của Mẹ.

Ảnh dưới: Các em đang tập giữ thăng bằng trong tiết học thể dục.



Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn

Dự án Khoa Học Xã Hội

Kinh doanh: Thế giới sẽ ra sao nếu như không có các doanh nghiệp? Các doanh nghiệp đã và đang mọc lên ở khắp nơi, chính vì thế kiến thức về lĩnh vực kinh doanh sẽ là một kĩ năng rất quan trọng. Hơn thế nữa, các em sẽ được nghiên cứu sâu hơn về loại hình kinh doanh khi các em học lớp 9 Quốc Tế. Chính vì thế thầy Joseph đã có một ý tưởng tuyệt vời trong sự kết hợp giữa bộ môn Khoa Học Xã Hội và bước đầu khởi nghiệp trong kinh doanh.

Các em học sinh phải nghĩ ra ý tưởng kinh doanh riêng cho mình. Các em nghĩ rằng loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ thu được nhiều lợi nhuận đối với đối tượng trường học và các em đã đúng. Hàng loạt các ý tưởng được hình thành như: bán bánh, nước uống, bán rán, súp. Sau đó, các em chia thành nhóm để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình.

Jenny (lớp 8) và nhóm của em đã quyết định bán bánh rán. Các em học sinh rất thích món này và các em đã bán được rất nhiều. Nhóm của Erik (lớp 6) đã bán bánh sô cô la, tuy nhiên chiến lược quảng cáo của các em rất sáng tạo và bánh của các em rẻ hơn so với các nhóm khác. Mua hàng nhớ trả giá! Nhóm của Lucia bán sinh tố và thức ăn. Sinh tố bơ và bánh sô cô la bán rất chạy và đặc biệt là giáo viên rất thích những món này.

Mặc dù rất bận rộn cũng như còn nhiều thiếu sót trong khâu chuẩn bị thế nhưng các em học sinh đã học được những điều cơ bản trong bước đầu khởi nghiệp - cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng, nhưng phải chắc rằng các khoản thu nhiều hơn khoản chi cũng như mang lại nhiều lợi nhuận nhất có thể!

Khoản lợi nhuận của tất cả các nhóm thu được quả thật là một con số đáng kinh ngạc, 12 triệu VND. Số tiền thu được sẽ được cộng gộp với số tiền bán bánh và trà trong lễ hội từ thiện trước đó (12 triệu VND) và sẽ được sử dụng để mua sắm vật dụng cần thiết cho trẻ em nghèo ở địa phương.

Các em cũng học được một điều quan trọng đó là đạo đức trong kinh doanh. Một số doanh nghiệp đưa lợi nhuận lên hàng đầu. Một số khác lại sử dụng lợi nhuận của mình để cùng chung tay chia sẻ cải thiện môi trường và thay đổi thế giới. Trách nhiệm xã hội nên được truyền tải đến các doanh nhân trẻ tương lai!

Ngày của Mẹ

Một ngày kỉ niệm rất đặc biệt thay cho lời cảm ơn chân thành gửi đến Mẹ, người luôn tận tụy với gia đình. Năm nay các em khối Mẫu Giáo và Tiểu Học đã cùng nhau làm và trang trí thiệp thay cho lời yêu thương gửi đến Mẹ của các em. Một số Mẹ đã đến nhận quà và thiệp từ các em tại trường. Tốt lắm các em nhỏ!



Ảnh trên: Một vài tấm thiệp đẹp tuyệt vời dành tặng riêng cho mẹ được thực hiện bởi các em học sinh nhỏ tuổi nhất của trường.



Bên trái: Các em đang học về dải ngân hà và cách bồi giấy để làm các hành tinh và các vì sao

Diễn biến trong lớp học

Các em học sinh hệ Quốc Tế đã cùng tham gia trò chơi “Thám hiểm 4” sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ. Các em học sinh lớp IGCSE đang làm việc nhóm để tìm hiểu về vấn đề văn hóa được nhà sản xuất tích hợp để đưa vào các trò chơi điện tử. Đồ án thiết lập một trang web và một bài phỏng vấn ngắn được ghi hình lại sẽ hết hạn vào cuối tuần này. Đây là một trong những dự án nhỏ mà các em sẽ phải làm để gửi đến trường Cambridge vào cuối năm học sau của bộ môn Viễn Cảnh Toàn Cầu.

James là học sinh cũ của tôi tại trường Trung Học Phổ Thông Gibbs - Petersburg, Florida. Em ấy là một trong những học sinh Danh dự của Chương Trình Mĩ Thuật Magnet – cô Michelle.

Các em học sinh lớp 2 đang học về các hành tinh trong môn Tiếng Anh. Như một phần của đồ án các em sử dụng giấy bìa cứng để tự sáng tạo ra hệ mặt trời. Có vẻ như các em rất vui khi học cách dán giấy báo xung quanh quả bong bóng và các em nhận ra rằng quả thật không dễ như các em nghĩ.

Các em học sinh lớp 4 thì lại rất bận rộn luyện tập với những chiếc dù. Các em cũng có một vở kịch tuyệt vời trước toàn trường với chủ đề Tự Giác.

Các em lớp IGCSE2 gần như đã hoàn thành một nửa chặng đường của kì thi cuối kì với sự nỗ lực rất nhiều. Bài thi thử của lớp IGCSE1 sẽ được tiến hành vào ngày 02/06 và năm nay các em cũng sẽ phải chia lớp, tương tự như những gì lớp IGCSE2 đang làm hiện tại. Nhà trường muốn tạo cơ hội cho các em biết rằng kì thi chính thức năm sau của các em sẽ diễn ra trong điều kiện nghiêm ngặt và tuân thủ đúng thời gian quy định. Nhà trường rất mong muốn giảm thiểu hết mức căng thẳng cho các em trong kì thi cuối kì và đây cũng là vấn đề đáng quan tâm của tất cả các trường học trên toàn cầu. Nếu chúng ta làm cho các em cảm thấy thật thoải mái trước khi thi thì nhà trường tin chắc rằng các em sẽ đạt được kết quả rất đáng mong đợi.

Thể dục là môn học vui nhộn. Thầy Andrew rất nhiệt tình chỉ dạy các em trong các tiết học thể hình liên quan đến chuyển động và tạo dáng hình thể. Rất quan trọng để có một cơ thể dẻo dai và đây quả thật là một lớp học hiệu quả. Tạo dáng hình thể cũng cần phải có kĩ thuật tốt. Nếu như không có kĩ thuật tốt cũng như một cơ thể dẻo dai thì sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Các em học sinh đã được học những kĩ thuật quan trọng trong thể dục thể hình ứng dụng qua tiết học thể dục vừa qua.

Các em không nên thử tập tại nhà mà không có sự giám sát và hỗ trợ của người lớn.





Bên trái: Các em đang tập thể dục thể hình bằng cách tạo dáng hình thể khác nhau. Thể lực và sức khỏe là điều kiện cần thiết để có thể làm được điều này.



Mẹo đơn giản trong kì thi học kì 2

Thông tin chi tiết về kì thi sẽ được gửi đến Quý phụ huynh. Kì nghỉ đã qua, các em học sinh cần phải dành thời gian để xem lại những gì mình đã học trong năm vì kì thi học kì sắp tới rất quan trọng. Sau đây là một vài mẹo nhỏ dành cho các em trong mùa thi:

- **Nhớ mang theo bút chì/ bút!** Đây là điều hiển nhiên, tuy nhiên vẫn có em quên.
- **Đọc kĩ hướng dẫn:** Luôn đọc kĩ đề bài và kiểm tra lại bài khi đã hoàn thành.
- **Hoàn thành tất cả các mặt giấy:** Một điều hiển nhiên nhưng – đừng quên mặt sau!
- **Ngủ đủ giấc:** Ngủ đủ giấc trong mùa thi là rất quan trọng. Không nên thức quá khuya sử dụng máy tính, điều này sẽ làm các em mất tập trung.
- **Trả lời tất cả các câu hỏi:** Các em cần phải trả lời tất cả các câu hỏi, với một số câu không biết câu trả lời thì hãy dự đoán, đặc biệt đối với kiểu câu hỏi chọn đáp án đúng sai.

Thông tin khác

Một lần nữa nhà trường rất vinh dự được nhận một số bằng khen của Sở Giáo Dục. Và lần này là bằng khen dành cho các em khối Song Ngữ trong kì thi Tiếng Anh trực tuyến vừa qua. Bên cạnh những gương mặt tiêu biểu, nếu như nhìn kĩ vào hình ảnh ta có thể thấy một số gương mặt mới với những thành tích mới. Tốt lắm các em.

“Suy nghĩ của bạn như thế nào về kì thi?”

Nhà trường đã có một cuộc phỏng vấn với một số giáo viên và học sinh. Và đây là cảm nhận của họ khi kì thi gần kề:

“Không quá căng thẳng, nếu như bạn chuẩn bị bài tốt thì thật sự không có gì đáng lo ngại cả” – Ben (IGCSE1)

“Em có chút lo lắng vì kì thi gần kề.” – Hà (IGCSE1)

“Em khá tự tin trong kì thi này vì em học khá tốt tất cả các môn học.” – David (IGCSE1)

“Thầy đã từng đề đến cận ngày mới học bài nhưng thầy vẫn làm bài tốt. Tuy nhiên, các em không nên làm như thầy!” – Thầy Victor.

“Thầy đã phải học rất nhiều cho mỗi kì thi và cũng dành rất nhiều thời gian xem lại bài cũ. Thầy cũng tham gia vào lớp học ôn thi.” – Thầy Reuben.